

เหตุการณ์สำคัญ

- IMF ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2561 และ 2562 ลง 0.2% เป็น 3.9% (yoy) เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี จากผลกระทบเชิงลบของนโยบายกีดกันทางการค้า และความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
- รัฐบาลอิตาลีมีกำหนดเสนอร่างงบประมาณปี 2562 ต่อคณะกรรมการยุโรป (European Commission) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 หลังจากที่ได้เสนอต่อรัฐสภาไปแล้วและตั้งเป้าขาดดุลที่ 2.4% ต่อ GDP ซึ่งหาก EU เห็นว่าการขาดดุลดังกล่าวขัดแย้งกับกฎการคลังมากเกินไปและไม่เหมาะสมก็จะแจ้งให้อิตาลีทราบภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเพื่อให้อิตาลีดำเนินการแก้ไข
- ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 ของจีน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดย Bloomberg Consensus คาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น +6.6% (yoy) จาก +6.7% ในไตรมาสก่อน จากการลงทุนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมสินเชื่อนอกภาคธนาคาร และความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่กดดันความเชื่อมั่นและภาคการผลิต

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- IMF คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของสหรัฐฯ ปี 2561 ไว้ที่ 2.9% (yoy) แต่ปรับลดประมาณการปี 2562 ลง -0.2% เป็น 2.5% (yoy) จากผลกระทบของสงครามการค้า
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือนกันยายน 2561 ขยายตัว 0.1% (mom) แต่หากพิจารณาการขยายตัวเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเป็น 2.3% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ 2.2% (yoy) เนื่องจากราคารถยนต์มือสองลดลงต่ำสุดในรอบ 15 ปี และราคารถยนต์ใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
- ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน 2561 ขยายตัว 0.1% (mom) ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยยอดค้าปลีกในกลุ่มร้านอาหาร แม้ว่ายอดขายรถยนต์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ไทย

- IMF ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.6% (yoy) จากประมาณการครั้งที่ 3.9% (yoy) และปรับเพิ่มปี 2562 ขึ้นเป็น 3.9% (yoy) จาก 3.8% (yoy)
- สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี คิดเป็น 77.5% ในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 12.34 ล้านล้านบาท จากการเร่งตัวขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อบ้านและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ยุโรปโซน

- IMF ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี 2561 ลง -0.2% เป็น 2.0% YoY จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แต่คงประมาณการ GDP ปี 2562 ไว้ที่ 1.9% (yoy)

ญี่ปุ่น

- IMF ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี 2561 อีก 0.1% เป็น 1.1% YoY และคงประมาณการ GDP ปี 2562 ที่ 0.9% (yoy)

จีน

- IMF ปรับคงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี 2561 ไว้ที่ 6.6% YoY แต่ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2562 ลง 0.2% เป็น 6.2% (yoy)
- มูลค่าการส่งออกสินค้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เดือนกันยายน 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 14.5% (yoy) จาก 9.8% (yoy) ในเดือนก่อน โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดี เป็นผลจากการเร่งนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษี
- มูลค่าการนำเข้าสินค้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชะลอตัวลงเป็น 14.3% (yoy) ในเดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-1.42%	-3.28%	M-S50 HiDiv HiDivPlus MPDIV	Neutral	<p>SET Index ปิด 1696.16 จุด ลดลง 1.42% WoW สินทรัพย์เสี่ยงยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี และตลาดเกิดใหม่ได้รับแรงกดดันเรื่องเงินทุนไหลออก ประเด็นอื่นได้แก่</p> <p>1) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศึกษาแผนการดำเนินงานปี 2561-2562 เรื่องความเป็นไปได้ในการออกกองทุนประเภทใหม่เพื่อทดแทนกองทุน LTF ที่จะสิ้นสุดโครงการในสิ้นปี 2562 และจะไม่ขอขยายต่อโดยจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยเน้นดึงดูดฐานผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยเข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การผลักดันให้ประชาชนทุกระดับใส่ใจการลงทุนระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะซื้อสรุปได้ภายในปีนี้ ขณะเดียวกันเตรียมศึกษาหาแนวทางรองรับเม็ดเงินที่จะไหลออกจาก LTF ซึ่ง ณ กันยายน 2561 มียอดรวม 3.9 แสนล้านบาท</p> <p>2) ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเผยสื่อออนไลน์บ้านมีแนวโน้มเติบโตได้รับเลือกตั้ง รัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังชะลอตัวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อการใช้สื่อทุกประเภท ทำให้มูลค่าการใช้สื่อในปีนี้เติบโตได้ 4% โดยมีมูลค่ารวม 116,273 ล้านบาท และคาดว่าจะปีหน้าจะเติบโตขึ้นอีกโดยเฉพาะสื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่ตามระบบสาธารณสุขซึ่งได้รับผลบวกจากการเลือกตั้งโดยตรง ภาพรวมการใช้โฆษณามีแนวโน้มราคาโต 4.1%</p> <p>3) กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (2562-2576) โดยใช้เม็ดเงินลงทุน 220,000 ล้านบาท ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก ทั้งด้านการเดินทาง ศูนย์ซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดยการขนส่งทางอากาศไทยมีมูลค่ามากถึง 12% ของจีดีพีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทางอากาศสูงถึง 24% จากมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 16 ตุลาคม เงินเพื่อ (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือน กันยายน ของจีน 2) 17-22 ตุลาคม ประกาศงบการเงินกลุ่มธนาคาร 3) 19 ตุลาคม ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีน SET index สัปดาห์นี้ คาดแนวรับที่ 1,695 จุด และแนวต้านที่ 1,715 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (12/10/2018 @ 2.85%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.31% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐไม่ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป เนื่องจากไม่ต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัว ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติยังคงมีแรงซื้อต่อเนื่องในพันธบัตรระยะยาวที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 3-10 ปี ทำให้อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวลดลง 1-3 bps. นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิจำนวน 4,900 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 293 ล้านบาท แต่มีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 5,193 ล้านบาท แนวโน้มการซื้อขายในสัปดาห์นี้ คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ</p>
	US Treasury 10Y (12/10/2018 @ 3.14%)	-0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.74% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-4.10 %	+3.50%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นสหรัฐฯผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลที่ Bond Yield สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯบ่งชี้สัญญาณว่า Fed จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) Earning Season ไตรมาสที่สาม ที่จะทยอยประกาศ 2) การประชุมสุดยอดระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรประหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม เพื่อหาความคืบหน้าในการเจรจา Brexit 3) ตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสหราชอาณาจักร โบอนญาตก่อสร้างสหรัฐฯ และยอดเริ่มสร้างบ้านสหรัฐฯ รวมทั้งรายงาน FOMC Meeting Minutes ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ 4) ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนช่วงท้ายสัปดาห์ อาทิ GDP จีนและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัว โดย Spot Gold มีโอกาสที่จะยืนอยู่ที่บริเวณระดับ 1,200 +/- เหรียญต่อออนซ์ นักลงทุนติดตามเทรนด์ดอลลาร์สหรัฐฯ Fed มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากถ้อยคำที่ส่งผ่านถ้อยแถลงของประธาน Fed แนวโน้มราคาน้ำมันยังติดตาม 1) มาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯต่ออิหร่าน 2) ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อ GDP growth 3) สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดน้ำมันทะเลตะวันออกในช่วงปิดขอมบ่ารุงโรงกลั่น
	Europe (STOXX50)	-4.52%	-8.83%			
	Japan (NIKKEI)	-4.58%	-0.31%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-2.06%	-15.40%			
	Gold	+1.11%	-6.58%	I-GOLD	Slightly Underweight	
	Oil (WTI)	-4.03%	+18.07%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.43%	-4.03%	I-SMART	Neutral	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งแต่อายุ 2-30 ปี ปรับตัวลดลง โดยอายุ 10 ปี ปรับลดลงจาก 3.23% มาอยู่ที่ 3.16% เนื่องจากในช่วงปลายสัปดาห์ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแรงจากความกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่อาจกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะต่อไป ประกอบกับรายงานเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานต่ำกว่าตลาดคาด โดยเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.3%YoY จาก 2.7%YoY ในเดือนก่อน และเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.2%YoY เท่ากับเดือนก่อน นอกจากนี้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงแรง และประเด็นความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลง ค่าเงินดอลลาร์ สรอ.กลับมาอ่อนค่าเท่าช่วงต้นสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มพันธบัตรรัฐบาลและกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ได้รับผลเชิงบวก สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
	JPMorgan Emerging Bond	-0.09%	-1.92%			
	iBoxx High Yield Index	-0.49%	+1.92%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.43%	-1.61%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน